



ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
โดยบูรณาการกับหน่วยงาน 4 สังกัด

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับหน่วยงาน 4 สังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สสวท. ได้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนหน้าได้อย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน โดยเห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนมาจากพื้นที่เดียวกันและประชุม ณ ศูนย์การอบรมในพื้นที่ ศูนย์ละประมาณ 50 คน จึงได้ตัดสินใจจัดการอบรมเนื่องจากการอบรมครั้งนี้สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)


อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และในวันนี้ (วันที่ 17 มีนาคม 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน และโรงเรียนรัฐ-เอกชนทั่วประเทศรวมทั้งโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนกวดวิชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอ

ในการนี้ สสวท. ได้พิจารณาทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อสนองต่อนโยบายการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล แม้ว่าการจัดกิจกรรมจะเป็นไปในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยขนาดเล็ก แต่ก็หลีกเลี่ยงมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาชุมนุมกันไม่ได้ สสวท. จึงกำหนดให้เลื่อนการจัด “กิจกรรมการอบรมครู รอบครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับหน่วยงาน 4 สังกัด” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะกำหนดจัดกิจกรรมนี้ในโอกาสต่อไป

/สสวท. ขออภัย...

สสวท. ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ได้เตรียมการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวและผู้ที่ได้รับผลกระทบมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดย สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจนาค)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี